

บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ที่ญี่ปุ่น ปี 2560

ที่เมืองอาโอโมริ (AOMORI)

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ก่อนออกเดินทาง

อาโอโมริ เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นที่ผมไม่เคยรู้จัก และไม่เคยได้ไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ก่อนไปผมได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองอาโอโมริ ได้พบว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องแอปเปิ้ล แต่ต้นซากุระที่ปราสาทฮิโรซากิ ทำให้น่าตื่นเต้นมาก เมื่อผมกำลังจะไปอาโอโมริ

เข้าสู่เมืองอาโอโมริ

หลังจากที่ได้ลงจากเครื่องบินที่นั่งมาหลายชั่วโมงติดต่อกัน จากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินฮาเนดะ และจากสนามบินฮาเนดะไปยังสนามบินอาโอโมริ เมื่อรอรับกระเป๋าเสร็จก็มีบุคลากรจาก **Aomori Chuo Gakuin University** มารับขึ้นรถบัสไปยังมหาวิทยาลัย ระหว่างทางที่ไปมหาวิทยาลัย ผมได้มองรอบๆตลอดระหว่างทางที่ไป บรรยากาศที่อาโอโมรินั้นชวนท้ออย่างมาก เป็นเมืองเกษตรกรรมจริงๆ ถึงจะไม่เหมือนที่คิดไว้แต่ก็รู้สึกดีมาก

ห้องพัก

เมื่อเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย ได้มีการแจกเอกสารและอธิบายถึงกฎระเบียบ ตารางกิจกรรม และแนะนำตัวของฝั่งมหาวิทยาลัยและอาจารย์จาก **TNI** จากนั้นก็พาไปดูห้องพักห้องพักที่ผมได้อยู่ที่นั่น ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศมาอยู่ ห้องพักรวยและสะอาดมาก มีเตาไฟฟ้าในห้อง ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก

## ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงแรก

เนื่องจากเป็นช่วงวัน โกลเด้นวีคเป็นวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น จึงได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแค่วันเดียว ซึ่งช่วงเช้านั้นจะเป็นการแนะนำตัวในแบบญี่ปุ่น พอเข้าช่วงบ่ายเช่นชมอบหมายงานให้ไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆในวันหยุดโกลเด้นวีค หลังจากจบคาบเรียนก็ได้มีการพาไปชมโรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัย

## โกลเด้นวีค เที่ยวชมเมืองอาโอโมริ

ช่วงวันหยุดยาว ทางมหาวิทยาลัยก็ได้พาชมสถานที่และทำกิจกรรมต่างๆในเมืองอาโอโมริ อาทิ การย้อมผ้าในหมู่บ้านเนบุตะ ซึ่งเป็นการย้อมผ้าที่พิเศษเนื่องจากใช้เชื้อราในการย้อม ได้รู้จักเทศกาลเนบุตะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองอาโอโมริ การเยี่ยมชมปราสาทอิโรซากิ การชมดอกซากุระ การชดหินปูนเพื่อทำเครื่องรางที่เรียกว่ามากะทามะ การชมโฆวะไดบุทสึ การชมการแสดงโลมาของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ การชมยอดเขาฮาโกดะ และน้ำตกบริเวณโออิราเสะไปจนถึงทะเลสาบโทวาดะ ซึ่งทุกสิ่งที่ได้ชมเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นครั้งแรกที่ได้ชม

## ช่วงหลังโกลเด้นวีค

เมื่อกลับมาจากการเที่ยวชมในเมืองอาโอโมริ ก็ต้องทำการส่งการบ้านให้เซนเซ ซึ่งมีทั้งไดอารี่และรายงานผลจากการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่น และช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน เช่นการเขียนพู่กัน การชงชา และในช่วงเย็นยังมีปาร์ตี้ทาโกะยากิกับนักเรียนต่างชาติ ทำให้ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้มาก

## ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นหลัก

ในคาบเรียนญี่ปุ่นนั้นเซนเซได้มีการสอนรูปแบบประโยคที่ต้องใช้ในการไปฟาร์มสเตย์ และยังได้ฝึกใช้พูดกับนักเรียนศึกษาที่เป็นตัวต่อให้ด้วย จึงทำให้มีการเตรียมพร้อมก่อนไป ฟาร์มสเตย์ อีกทั้งยังมีการซ้อมร้องเพลงเพื่อ ไปร้องให้บ้านพักคนชราในบริเวณมหาวิทยาลัย และยังคงเขียนไดอารี่ส่งเป็นการบ้านทุกวันด้วย

## FSA WELCOME PARTY

เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาต่างชาติใหม่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางนักศึกษาของแต่ละ ประเทศก็มีการแสดงโชว์ด้วย เช่นการร้องเพลง เต้นรำของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ รับประทานอาหารค่ำ ซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็มาจากแต่ละประเทศเช่นกัน

## FARM STAY

ก่อนที่จะไปนั้น จะมีพิธีเปิดซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการไปพักอาศัยอยู่บ้านเกษตรกร ในเมืองคูโรอิชิเป็นเวลาสามวันสองคืน ก่อนไปพักบ้านเกษตรกรนั้นก็มีการพาเดินชมรอบๆ เมืองคูโรอิชิ หลังจากที่ไปพักนั้น โฮสได้พาพวกเราไปชมสวนแอปเปิ้ล และได้ช่วยทำสวนแอปเปิ้ล โดยการเด็ดดอกแอปเปิ้ล ฝนได้ตกลงมาด้วยทำให้ต้องกลับบ้านก่อน แล้วคุณพ่อก็พาไปแช่ ออนเซ็น ซึ่งเป็นการแช่ครั้งแรกของพวกเรา ทำให้ตื่นเต้นมาก จากนั้นกลับบ้าน ไปรับประทาน อาหาร ได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบชนบทซึ่งมีรสชาติอร่อยมาก ในวันถัดไปได้มีการจัดพา ไปทำงานมฟ้านบ้านของคูโรอิชิ และพาไปใส่ชุดกิโมโน เป็นชุดที่สวยงามทั้งผู้ชายและผู้ชาย ใน วันสุดท้ายนั้นได้พูดกล่าวลากับเกษตรกรที่เป็นโฮส ทำให้ผมรู้สึกอยากอยู่ต่อมากๆ จากกลับได้ พาไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยแอปเปิ้ล และ โรงงานผลิตแอปเปิ้ล

## ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงสุดท้าย

ในช่วงเวลาเรียนต่อจากนี้จะต้องเตรียมตัวฟรีเซนต์เกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเจอตลอดตั้งแต่มาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผมได้เลือกหัวข้อเกี่ยวกับเกษตรกรในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เตรียมตัวกันหลายวันมากๆ เนื่องจากต้องทำแผนผังความคิด และภาษาญี่ปุ่นที่พูดไม่คล่องแต่ต้องใช้เพื่อรายงานฟรีเซนต์ในวันสุดท้าย ระหว่างนั้นได้พาไปร้องเพลงที่ฝึกร้องมาที่บ้านพักคนชรา และไปเยี่ยมชม โรงเรียนมัธยมปลายมินามิ ได้พูดคุยกับนักเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่น และเปลี่ยนความคิดกันจนหมดเวลา

## การนำเสนอครั้งสุดท้าย

ได้นำเสนอหัวข้อที่ได้เลือกไว้และซ้อมกันมาเป็นอย่างมาก โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาชม และถามตอบความคิดเห็นของแต่ละคน ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี จากนั้นก็มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เป็นตัวต่อมาเป็นตัวสุดท้ายก่อนจากกัน และช่วงเย็นได้มีการรับประทานอาหารที่หรูหราในโรงแรมกับผอ.ของมหาวิทยาลัย เป็นการพูดคุยสุดท้าย และแจกเกียรติบัตรก่อนกลับ และให้รางวัลกับคนที่แต่งไฮกุที่ดีที่สุดกับนักศึกษาจาก TNI

## วันสุดท้าย

ก่อนกลับทุกคนจะต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อย โดยมีเซนเซไทยและญี่ปุ่นมาช่วยกันตรวจ เพื่อให้ได้ห้องที่สะอาดเหมือนเดิม เก็บของและยกออกมาให้เรียบร้อยก่อนกลับ หลังจากนั้นช่วงเย็นก็ได้รับประทานอาหารกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เป็นตัวต่อในภัตตาคาร และได้ให้ของที่ระลึกกับเพื่อนคนไทยด้วย หลังจากนั้นก็เดินทางไปสู่สนามบินอาโอโมริ ก่อนขึ้นเครื่องบินเรื่องเซอไพร์มากๆ คุณพ่อคุณแม่โฮสและเพื่อนชาวต่างชาติมาส่งที่สนามบิน และได้ให้ของฝากพร้อมกลับประเทศไทย ทำให้ผมนั้นซึ่งใจมากๆและรู้สึกว่ายากอยู่ต่ออีกสักพัก โดยการเขียนไดอารี่ครั้งนี้ทำให้ผมได้นึกถึงวันเวลาดีๆที่อยู่ในเมืองอาโอโมริ ทำให้ผมมีประสบการณ์ที่ดีแบบนี้



ภาพถ่ายที่ประทับใจและสวยงามที่สุดกับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น



ภาพถ่ายกับตัวต่อชาวญี่ปุ่นในคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่น